

เลขที่ HEMP-005/2565

3 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”) จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 177,849,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 นั้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 นั้น

ในการนี้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทโดยได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 (Record Date) คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่บริษัทจะจัดทำและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และเมื่อมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 แล้ว บริษัทจะยื่นแบบรายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

หมายเหตุ : เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เกิดขึ้นหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,655,262,500 หุ้น และหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนเพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว โดยก่อนการลดทุนดังกล่าว บริษัทต้องส่งหนังสือแจ้งการลดทุนให้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ ล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลา 2 เดือน

นับแต่วันที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นบริษัทจึงจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนเพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อดำเนินการให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นใหม่ ดังนั้น เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่าน บริษัทจึงเห็นสมควรขยายวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จากเดิมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แทนกำหนดวันและระยะเวลาเดิมที่ได้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว-

(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ